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Fyrirspurn
til samgönguráðherra um háhraðanettengingar.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

    Er áætlað að tryggja þeim rúmlega 20.000 íbúum landsbyggðarinnar, sem eru án háhraða-
nettengingar, aðgang að slíkri tengingu á næsta fjárlagaári? Ef svo er, hver er sú áætlun, skipt
eftir landsvæðum?


